

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

มีผลบังคับใช้ 26 มกราคม 2551

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 25 มกราคม 2551 แล้ว มีผลบังคับใช้ในวันที่ 26 มกราคม 2551 และคาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนเพื่อเข้าสู่ระบบใหม่ประมาณ 1 ปี โดยสำนักงาน ก.พ. เชิญผู้อำนวยการศูนย์บริหารการปรับเปลี่ยนระบบบริหารทรัพยากรบุคคลกระทรวง ทั้ง 19 กระทรวง ในวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2551 ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี เพื่อประชุมเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน การชี้แจงเกี่ยวสาระสำคัญของ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง แนวทางในการปรับตำแหน่งเข้าสู่ระบบใหม่และแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

การเตรียมความพร้อมการทำงานร่วมกันได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) การใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับใหม่และการปรับเปลี่ยนระบบบริหารทรัพยากรบุคคลในกระทรวง ระหว่างกระทรวงมหาดไทย โดยนายพงศ์โพยม วาศภูติ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน โดยนายปรีชา วัชรากัย เลขาธิการ ก.พ. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2551 ณ โรงแรมอมารีวอเตอร์เกท

ศูนย์บริหารการปรับเปลี่ยนระบบบริหารทรัพยากรบุคคลกระทรวงมหาดไทย มีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายบริหาร ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ โดยมีผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สป. ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์ฯ ได้แก่ ข้าราชการของกองการเจ้าหน้าที่ทุกกรม โดยจะมีผู้แทนของสำนักงาน ก.พ. และที่ปรึกษา ซึ่งศูนย์ฯ กระทรวงทำหน้าที่ปรับเปลี่ยนระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงาน อาทิ การปรับตำแหน่งที่มีอยู่เดิมไปสู่ตำแหน่งตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 การจัดทำมาตรฐานการกำหนดตำแหน่งในสายงานที่เกี่ยวข้องกับกระทรวง และทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การพัฒนาข้าราชการที่ทำหน้าที่ด้านทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ รวมทั้งการทำหน้าที่สื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ข้าราชการในกระทรวง และเป็นสื่อกลางในการรับฟังปัญหาของข้าราชการ สถานที่ตั้งของศูนย์ฯ กระทรวงมหาดไทย ชั้น 5 อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ โทร. 02 6220962 สื่อสารมหาดไทย 50197 , 50198 , 50199 โดยสำนักงาน ก.พ. กำหนดวันที่จะเริ่มดำเนินการของศูนย์ฯ ทุกกระทรวงพร้อมกัน ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551

สำนักงาน ก.พ. จะร่วมกับกระทรวง กรม และส่วนราชการต่างๆ เพื่อจัดทำแผนการปรับใช้ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 รวมถึงทำการวิเคราะห์สภาพปัญหา หาแนวทางแก้ไข ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่มีความทันสมัย สัมฤทธิ์ผลสูงสุด ข้าราชการสามารถแสดงศักยภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ ได้รับค่าตอบแทนตามความสามารถ และได้รับสิทธิประโยชน์เหมือนเดิมทุกประการ การปฏิบัติราชการแนวใหม่นี้ทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจและเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของส่วนราชการมากยิ่งขึ้น